



Đẩy mạnh cải cách hành chính vì sự hài lòng của người dân

Xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, giữ vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, huyện Vũ Thư đã tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.



Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Vũ Thư hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến.

Thời gian gần đây, xã Vũ Đoàn thường xuyên được xếp trong top đầu về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của huyện. Theo ông Phạm Văn Giáp, Chủ tịch UBND xã: Công tác CCHC thời gian qua luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó đặc biệt chú trọng duy trì thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Hàng tháng, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã đều nghe cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả báo cáo tình hình thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết TTHC, từ đó kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót nhằm phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Ngoài ra, xã trang bị đầy đủ hệ thống máy tính, bàn ghế, phòng làm việc theo đúng với tiêu chuẩn. Việc giải quyết TTHC cho các tổ chức, cá nhân được UBND xã chỉ đạo cán bộ chuyên môn thực hiện đúng quy trình các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Nhờ vậy, chất lượng giải quyết TTHC ngày càng nâng lên, được người

dân đánh giá cao. Tất cả TTHC đều được tiếp nhận thời gian qua đều được giải quyết trước và đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn, số lượng hồ sơ nộp trực tuyến ngày càng tăng. Bà Phạm Hoàng Thanh Hoa, công chức văn phòng - thống kê xã cho biết: Cán bộ, công chức trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đều tích cực hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến để thuận tiện trong giao dịch. Do phần lớn người dân chưa quen nên cán bộ tiếp nhận mất nhiều thời gian hướng dẫn và hỗ trợ. Để giải quyết kịp thời, không ứ đọng hồ sơ, chúng tôi chủ động sắp xếp thời gian hợp lý và phương pháp làm việc khoa học nhằm bảo đảm hiệu quả công việc cao nhất. Tính riêng trong tháng 6 vừa qua Bộ phận đã tiếp nhận trên 100 hồ sơ trực tuyến. Cùng với xã Vũ Đoàn, thời gian qua, công tác CCHC được cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Vũ Thư tập trung chỉ đạo quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là trong lĩnh vực cải cách TTHC. Các TTHC đều được công khai,

minh bạch; địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân cũng được niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Việc giải quyết TTHC được thực hiện nghiêm theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân. Riêng các TTHC ở cấp huyện khi được tiếp nhận và giải quyết đều có phiếu hẹn có ghi số điện thoại của lãnh đạo UBND huyện và lãnh đạo các phòng chuyên môn của huyện để người dân có vấn đề thắc mắc có thể chủ động liên hệ. Bà Trần Thị Giang, thôn Trà Khê, xã Tân Lập cho biết: Khi đến giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, tôi được cán bộ ở đây tư vấn tận tình, chu đáo. Quy trình giải quyết hồ sơ minh bạch, công khai đã tạo sự yên tâm, thoải mái cho người dân. Ngoài ra tôi còn được cán bộ, công chức hướng dẫn cách đăng ký tài khoản, cách nộp hồ sơ, tra cứu, theo dõi tình trạng hồ sơ trên cổng dịch vụ công quốc gia giúp chúng tôi thuận tiện trong

giao dịch, hạn chế tối đa thời gian đi lại, có thể tự thực hiện nộp tại nhà khi có nhu cầu giải quyết hồ sơ. Ông Phan Quang Thắng, Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Trưởng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện cho biết: 6 tháng đầu năm 2023, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện đã tiếp nhận 750 hồ sơ, trong đó tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt trên 76%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 97,6%.

Thời gian qua, huyện Vũ Thư còn chú trọng hiện đại hóa nền hành chính thông qua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc hành chính. Triển khai ứng dụng đồng bộ, hiệu quả mạng văn phòng điện tử liên thông trong toàn bộ các cơ quan hành chính từ huyện đến cơ sở. Hiện tại, tất cả các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thực hiện ký số văn bản điện tử trên hệ thống mạng văn phòng điện tử liên thông của tỉnh. Từ đầu năm đến nay, 100% văn bản do UBND huyện, các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn ban hành được ký số, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí cho cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, tổ chức bộ máy từ huyện đến cơ sở từng bước được sắp xếp tinh gọn; đội ngũ cán bộ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ huyện đến cơ sở được lựa chọn, bố trí người có năng lực, chuyên môn phù hợp. Tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực thi công vụ có chuyển biến tích cực. Công tác quản lý, điều hành tài chính công bảo đảm công khai, minh bạch, rõ ràng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Năm 2022, Vũ Thư được UBND tỉnh xếp thứ 3 trong các huyện, thành phố về kết quả CCHC.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh CCHC đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, tháng 2/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh công tác CCHC trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030 trong đó đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 100% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng hồ sơ đạt tối thiểu 80%; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt tối thiểu 95%... Nghị quyết cũng chỉ rõ 6 giải pháp thực hiện nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác CCHC của huyện thời gian tới, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Tác phẩm tham dự giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023.

KIẾN XƯƠNG Chăm lo cho gia đình chính sách, người có công

Khắc sâu đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, những năm qua, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân huyện Kiến Xương đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho gia đình chính sách, người có công (NCC) với cách mạng, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NCC.

Ông Nguyễn Minh Vương, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cho biết: Trong các cuộc kháng chiến của dân tộc, Kiến Xương có 6.140 người đã anh dũng hy sinh, gần 10.000 thương bệnh binh, nhiễm chất độc hóa học, hơn 700 mẹ Việt Nam anh hùng. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện xác định công tác chăm sóc gia đình chính sách, NCC vừa là trách nhiệm lớn lao vừa là đạo lý cao cả được đùm bọc, đùm bọc những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Huyện chỉ đạo các cơ quan, xã, thị trấn đẩy mạnh thực hiện phong trào "Đến on đáp nghĩa"; chi trả đúng, đủ, kịp thời các chế độ cho 8.200 người đang được hưởng trợ cấp hàng tháng. Vào dịp lễ, tết, ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, cùng với việc chuyển quà của Chủ tịch nước, của tỉnh đến NCC và các đối tượng chính sách, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong huyện đã tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà, sửa chữa nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách; tu bổ đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ. Bên cạnh đó, các địa phương còn phối hợp với các đoàn thể cứu trợ xây dựng nhà ở cho một trường hợp là con liệt sĩ với số tiền trên 100 triệu đồng, đến nay chuẩn bị bàn giao và đưa

vào sử dụng. Dịp 27/7 năm nay, xã xây dựng kế hoạch thành lập các đoàn đến thăm hỏi, tặng quà 336 NCC, thân nhân NCC với cách mạng. Ngoài phần quà của các cấp, xã còn có thêm phần quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức thấp nền tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ Đông - Tây Sơn; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng quỹ "Đến on đáp nghĩa".

Chi Bùi Thị Hòa, Bí thư Huyện đoàn Kiến Xương cho biết: Hàng năm, Huyện đoàn đều xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cơ sở đoàn tổ chức các hoạt động "Đến on đáp nghĩa" và lễ thấp nền tri ân các anh hùng liệt sĩ, tổ chức thăm, tặng quà, tu sửa nhà cho các gia đình chính sách. Chỉ đạo đoàn thanh niên các xã, thị trấn tổ chức hàng trăm buổi vệ sinh đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ với sự tham gia của hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên, học sinh. Đặc biệt, vào tối ngày 26/7 hàng năm đoàn thanh niên đều phối hợp tổ chức lễ thấp nền tri ân và cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ tại 11 nghĩa trang, 26 đài tưởng niệm và 1.883 phần mộ liệt sĩ trong toàn huyện. Phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách. Những việc làm đó thể hiện sự quan tâm đặc biệt dành cho NCC.

Những hoạt động tri ân NCC của huyện Kiến Xương đã góp phần xoa dịu nỗi đau, mất mát của các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, giúp họ vươn lên trong cuộc sống; đồng thời, giáo dục thế hệ trẻ phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.



Đoàn Thanh niên huyện Kiến Xương tổ chức vệ sinh các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn huyện.

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG HƯNG ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC

Thời gian qua, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng bám sát các nhiệm vụ trọng tâm đột phá của toàn ngành và nhiệm vụ chính trị của huyện đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành để không ngừng nâng cao hiệu quả thực hành quyền công tố

và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự. Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đột phá của ngành kiểm sát Thái Bình là: "Đề xuất, thực hiện giải quyết các vụ án, vụ việc bảo đảm có căn cứ, trách nhiệm, đúng pháp luật", để tăng cường trách nhiệm công

tố, trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ, tài liệu của kiểm sát viên, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân huyện đã chỉ đạo các tiến phương pháp trích cứu hồ sơ vụ án hình sự kết hợp lập bản thực hiện tốt việc đưa tài liệu chứng cứ vào trong quá trình kiểm sát điều tra. Khi trích cứu hồ sơ phải nêu rõ được

những thiếu sót, vi phạm trong tài liệu hồ sơ để yêu cầu khắc phục. Kiểm sát viên khi báo cáo đề xuất giải quyết vụ việc phải có bản trích cứu, tổng hợp chứng cứ kèm theo. Chú trọng thực hiện tốt việc đưa tài liệu chứng cứ vào trong quá trình kiểm sát điều tra. Khi trích cứu hồ sơ phải nêu rõ được

những thiếu sót, vi phạm trong tài liệu hồ sơ để yêu cầu khắc phục. Kiểm sát viên khi báo cáo đề xuất giải quyết vụ việc phải có bản trích cứu, tổng hợp chứng cứ kèm theo. Chú trọng thực hiện tốt việc đưa tài liệu chứng cứ vào trong quá trình kiểm sát điều tra. Khi trích cứu hồ sơ phải nêu rõ được những thiếu sót, vi phạm trong tài liệu hồ sơ để yêu cầu khắc phục. Kiểm sát viên khi báo cáo đề xuất giải quyết vụ việc phải có bản trích cứu, tổng hợp chứng cứ kèm theo. Chú trọng thực hiện tốt việc đưa tài liệu chứng cứ vào trong quá trình kiểm sát điều tra. Khi trích cứu hồ sơ phải nêu rõ được

cường ban hành các văn bản yêu cầu trong hoạt động tố tụng hình sự, tố tụng dân sự bảo đảm hoạt động tư pháp được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Từ đầu năm đến nay, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng đã ban hành yêu cầu xác minh, điều tra đối với 100% các tin báo tội phạm, các vụ án hình sự đang điều tra; ban hành 31 yêu cầu khác trong tố tụng hình sự và tố tụng dân sự, tăng 12 yêu cầu so với cùng kỳ năm 2022. Qua đó bảo đảm giải quyết xử lý triệt để các nguồn tin tội phạm, các vụ án hình sự và các vụ, việc dân sự, chống oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm, người phạm tội. Kết quả thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết 59 tố giác, tin báo về tội phạm; đã kiểm sát khởi tố 64 vụ án, phê chuẩn khởi tố 105 vụ án. Viện Kiểm sát nhân dân huyện quyết định truy tố 62 vụ án, 109 bị can bảo đảm đúng tội danh, điều khoản. Chủ động ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện số hóa hồ sơ 100% các vụ án hình sự nghiêm trọng phức tạp phục vụ tranh tụng. Chú trọng phát hiện, kiến quyết kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong hoạt động tư pháp và trong 6 tháng đầu năm đã ban hành 4 kháng nghị phức tạp, 16 kiến nghị trong các lĩnh vực.

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng tiếp tục đoàn kết, chủ động, tích cực thực hiện các giải pháp để bảo đảm hoàn thành vượt mức kế hoạch công tác năm 2023, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó, tiếp tục quán triệt phương châm "Đoàn

kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả" để thực hiện pháp các các giải pháp đột phá, tăng cường vai trò công tố trong quá trình điều tra, kiên quyết yêu cầu lý luận nghiêm minh, triệt để các vụ án, nhất là các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, vụ án quan tâm, các vụ án tham nhũng, kinh tế liên quan đến chức vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực. Nhân rộng giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để cải tiến phương pháp nghiên cứu hồ sơ, số hóa hồ sơ vụ án và trình chiếu, nâng cao chất lượng, hiệu quả tranh tụng của kiểm sát viên tại các phiên tòa. Đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp liên ngành, áp dụng các biện pháp kiểm sát để yêu cầu tích cực xác minh, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ, việc dân sự, hành chính, thi hành án dân sự, khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, phòng ngừa vi phạm, tội phạm điển hình phức tạp, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.



Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận xử lý tin báo tội phạm, công tác thi hành án hình sự tại xã Đông La.

PHAN VŨ TRANG Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng